

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : อุโมงค์แม่กวังวัดกั้นบูรณาการ



โครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนแม่กวังอุดมธารา จ. เชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ใช้งบลงทุนมากกว่า 15,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตามแผนงานจะต้องแล้วเสร็จในปี 2564...ถ้าช้ากว่าแผน การไปตรวจความคืบหน้า นำโดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พบว่า การขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำ 2

ช่วง...ช่วงแรกแม่จัด-แม่กวัง ระยะทาง 22.975 กิโลเมตร ก้าวหน้า 26.604% ส่วนช่วงที่ 2 แม่แตง-แม่จัด ระยะทาง 25.624 กิโลเมตร ก้าวหน้า 9.945% จึงสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตาม ม.44 ทำหน้าที่บูรณาการ เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เผยถึงความล่าช้าของโครงการนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ ในส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 745 ไร่ รวม.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะเหลือเฉพาะพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 229 ไร่ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเท่านั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มั่นใจ เมื่อมีการบูรณาการร่วมกันทำงานแล้ว น่าจะสามารถเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำแม่กวังอุดมธาราได้ถึงปีละ 160 ล้าน ลบ.ม. จะสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำให้กับพื้นที่เชียงใหม่และลำพูนได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดจัดการน้ำท่วมแล้งซ้ำซากในกลุ่มน้ำปิงตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย แต่จะจริงแค่ไหน...3-4 ปีที่เหลือ คงได้พิสูจน์ฝีมือบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน สามารถขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศได้หรือไม่

สละ-เล-เต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
ฉบับวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

คาดผลผลิตข้าวนาปรังทะลุ 7.8 ล้านตัน เกษตรฯเร่งเคลียร์ 5 โครงการดันแผนผลิตสอดคล้องตลาด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวนาปรังปีเพาะปลูก 2560/61 โดยผลพยากรณ์เบื้องต้นคาดว่า ผลผลิตข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2560/61 จะมีปริมาณ 7.8 ล้านตัน ซึ่งเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ หากมีการบริหารจัดการที่ดี สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ 665 กก.ต่อไร่ โดยข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ข้าวเจ้าอื่นๆ และข้าวเหนียว มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื้อที่เพาะปลูก คาดว่ามีจำนวน 11.9 ล้านไร่

ด้านราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีมาถึงขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เฉลี่ยตันละ 7,748 บาท สูงขึ้นจากตันละ 7,438 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ประมาณ ร้อยละ 58 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการตลาด จึงเห็นชอบให้ดำเนิน โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 (ข้าวนาปรัง) ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบ วงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 5 โครงการดังนี้

1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 150,000 ไร่ 53 จังหวัด โดย สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 2.โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและแม่กลอง โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไร่ละ 5 กก. และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 3.โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 300,000 ไร่ 53 จังหวัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 4.โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ 10 จังหวัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไร่ละ 5 กก. และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท และ 5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 400,000 ไร่ 28 จังหวัด โดยสนับสนุนค่า ปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

### **คอลัมน์เกษตรกรบูรณาการ : ยกภูเขาออกจากอก หรือจะยังเข็นครกขึ้นภูเขา**

ตามติด เรื่องการทำงาน ของกระทรวงเกษตรฯมาเป็นระยะ ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความคึกคัก เป็นพิเศษ หลังจากที่ “กฤษฎา บุญราช” รรมว.เกษตรฯ นำทีมลงหลายพื้นที่ ชี้แจงข้าราชการระดับพื้นที่ว่า ความ เป็นจริงเรื่องนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ต้องการขับเคลื่อนเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐบาล ซึ่งรวมความได้ว่าเป้าหมายหลักที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นคือ ให้เกษตรกรของบ้านนี้มีความกินดี อยู่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และสิ่งที่เน้นหนัก ตั้งเป้าหมาย 3 เดือน ต้องเห็นเด่นชัดคือ ราคาพืชผลเกษตรหลัก นั่นคือ อ้อย มัน สำปะหลัง ยางพารา ข้าว ข้าวโพด จะต้องมียุทธศาสตร์ และเป็นธรรม และต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยสัปดาห์ที่ ผ่านมาจึงเริ่มจากสินค้าชนิดแรกที่เป็นปัญหา หลักที่เป็นหอกที่แทงรัฐบาล เพราะพืชชนิดนี้เป็นพืชการเมือง ซึ่ง มันหนิไม่พ่นเรื่อง ราคายางพารา ซึ่งว่ากันว่า เบื้องแรกที่มีการประเมินกันเอาไว้ ผลผลิตยางพาราของไทยมีอยู่ ประมาณ ปีละ 4.3 ถึง 4.5 ล้านตัน บวกลบตามภาวะอากาศ และคาดการณ์ว่าใช้ในประเทศ โดยประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งหากนอกนั้นส่งออกอย่างจริงจัง ในการระบายออกนอกกรอบ ตามเป้าหมาย ให้เกิดการใช้ใน ประเทศ ตามที่วางแผนเอาไว้

งานนี้ท่าน รรมว. “กฤษฎา” จึงใช้ความเก่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อน เรียกประชุม อบจ.อปท.ทั่วประเทศเพื่อให้เดินหน้าซื้อขายเกษตรกรทำถนนเร่งรัด มาตรการใช้ภายในประเทศ 1.8 แสนตัน ซึ่งขณะนี้ มี อบจ.บึงกาฬ สงขลา ได้นำร่องใช้ภายในแล้ว ซึ่งตาม แนวทางที่ว่ากันว่า จะเห็นชัดว่าใช้ภายในทำได้จริง ซึ่งสามารถใช้งบได้สองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกงบสะสมของ อบจ. และงบสำรองจ่าย 25% พร้อมสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มี หนังสือเวียนแจ้งไปทุกพื้นที่ในเรื่องสเปกที่มีส่วนผสมยางพารา ได้กำหนดเรียบริ้อยสามารถไปใช้ดำเนินการทันที นั่นคือ ทั้งหมด คือมาตรการที่มีความพยายามที่จะดึงราคาสินค้าให้ขยับตัวสูงขึ้น ว่ากันว่าหากขับเคลื่อนได้จริงจะ

ทำให้ราคาดีดตัวสูงขึ้นได้ ส่วนสินค้าอย่างอื่นก็กำลังเร่งออกมาตราการตามไป เล่นกันทั้งทางตรงทางอ้อมพร้อมโชว์ความเก๋า ขนาดนี้ยังงี้ก็ให้ใจเจ้าค่ะท่าน

มาถึงวันนี้ต้องบอกตรงๆ ว่า เท่าที่ดูอาการ ของท่าน รมว. “กฤษฎา” ที่เป็นข้าราชการชาบู มาก่อน ต้องบอกว่า ได้ใจ ข้าราชการ ในกระทรวงเกษตรฯ ไม่น้อย เพราะเท่าที่ฟังหลายคน บอกว่า ถือเป็นผู้นำที่ติดดินเข้าใจวิถีเกษตรกรไทยแบบง่ายๆ ที่สำคัญท่านโตจากครอบครัวจากเกษตรกร ภาษาที่อธิบายก็บ้านๆ แต่ ระดับปึกๆ เกษตรกร หลายคนก็มีอาจเข้าใจ หรือ ทำตัวไม่เข้าใจ ซึ่งนั่นท่านต้องประเมินเอง เพราะแหม่กันว่า หลายวันที่ผ่านมา ท่านแอบ ค่อยๆ กันในกลุ่มคนทำงานของท่านว่า อาจถึงคราวสังคายนาคนกระทรวงเกษตรฯ ที่พยายามทำตัวไม่เข้าใจเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ไม่เข้าใจภาษาเกษตรฯ เผื่อ งานเกษตร จะได้พัฒนาไปได้สูงขึ้น เพราะเดือนแรกส่งไป 100 เจียบหาย จึงเปิดแผนลงพื้นที่ทำความเข้าใจเอง เพื่อทำความเข้าใจปัญหา จริงๆ และไวๆ นี้อาจถึงคราวที่ต้องตัดสินใจ ว่า “จะยกภูเขาออกจากอก หรือจะยังเข็นครกขึ้นภูเขา” ต่อไป เพราะท่านๆ ที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรี เดือนมา เล่นกับคนเกษตรต้องเหยียบขาดเพราะหลายคนให้โอกาสเป็นใหญ่ แต่ดันไม่มีน้ำยา เข้าขามเย็นขามร้อนวัน เกษียณ

ราชดำเนิน